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เมื่อวันพุธที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม คร้ังที่  ๑๕/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ตวง   
อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 331 ชั้น ๓ 
อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังน้ี  

 พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา  
 นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์  กรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา  คนที่สอง ได้รายงานสรุปผล
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ คร้ังที่  ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) 
ซึ่งได้มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ 
การจัดทำระบบข้อมูลและแผนปฏิบัติการด้านเด็กปฐมวัย ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ ตสร.  
ด้านการสาธารณสุข เพื่อจะต่อยอดการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ที่ประชุมจึงเห็นควรกำหนดให้จังหวัดพิจิตรเป็นต้นแบบ หรือพิจิตรโมเดล  
เพื่อมุ่งส่งเสริมและบูรณาการดำเนินงานของส่วนราชการเป็นแนวดิ่ง ตามภารกิจเพื่อตอบสนองตัวชี้วัด
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะเน้นให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลเป็น
รายบุคคลและรายครัวเรือนที่ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ตั้งแต่ในระดับตำบล 
โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (บวร) กำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ในระดับจังหวัดให้เป็นเคร่ืองมือเดียวกัน และกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพน้ัน ปัจจุบันคณะอนุกรรมาธิการ
ได้ติดตามผลการดำเนินงานไปยังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่แล้วพบว่า ผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกำลัง 
เร่งวางแผนเพื่อผลักดันให้ จังหวัดพิจิตรเป็นต้นแบบ  สามารถขับเคลื่อนงานด้านเด็กปฐมวัยในพื้นที่ให้มีประสิท ธิภาพและเกิดผล 
เป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว โดยจะกำหนดโจทย์ความต้องการที่ชัดเจน ว่าจะนำข้อมูลใดไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่  แล้วกำหนดรูปแบบ 
การจัดเก็บข้อมูลขึ้นใหม่ เพื่อแยกข้อมูลกลางของแต่ละกระทรวงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลเดิมเพื่อป้องกันปัญหาภาระงานซ้ำซ้อน  
และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันของเด็กปฐมวัย เป็นรายบุคคลและรายครัวเรือน ก่อนจะใช้พิจิตรโมเดลนำร่องการบูรณาการ 
ฐานข้อมูลจริงต่อไป 

 

ฉบับท่ี ๒๙/๒๕๖๕ วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  



 

 พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 นายเฉลา  พวงมาลั ย โฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุ กรรมาธิการการศึกษาข้ันพื้ นฐาน  

ได้รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ คร้ังที่  ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco 
Webex Meetings) ซึ่งได้มีการพิจารณาการเตรียมความพร้อมการจัดเสวนาเร่ือง “การลงพื้นที่ติดตาม
และรับฟังข้อมูลด้านการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูป
ด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการสุวรรณภูมิ เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร โดยมีการติดตามผลดำเนินงานในประเด็น
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... โครงการพาน้องกลับมาเรียน และปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เป็นต้น เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 
ในลำดับต่อไป 

 

 พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 
 รศ.ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ

การอาชีวศึกษา ได้ รายงานสรุปผลประชุมคณะอนุกรรมาธิการ คร้ังที่  ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่   
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ซึ่งได้มีการพิจารณา 
ศึกษาเร่ืองต่าง ๆ ดังน้ี ๑) พิจารณาร่างรายงานฯ เรื่อง รูปแบบความร่วมมือในการพัฒนา
อาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกำลังคนเข้าสู่อาชีพ  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมนำเสนอ
ต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป และ ๒) พิจารณาการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง 
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสกลนคร เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ รับมาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การพัฒนากระบวนการจัด 
การเรียนรู้สู่อาชีพใหม่ตามความสนใจของผู้เรียน และเร่ือง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาต่อไป  
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